



ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๓๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๓๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการทดสอบให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีชื่อตามประกาศดังกล่าวทราบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒
ผู้ประสานงาน นางสาวสุพรรณษา จ้อยศิริ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๓ ๔๘๐๓

๑. จังหวัดชลบุรี
๒. จังหวัดชัยนาท
๓. จังหวัดตรัง
๔. จังหวัดนครราชสีมา
๕. จังหวัดนนทบุรี
๖. จังหวัดปราจีนบุรี
๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. จังหวัดระนอง
๙. จังหวัดสงขลา
๑๐. จังหวัดสระบุรี
๑๑. จังหวัดสุรินทร์
๑๒. จังหวัดอุดรธานี



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนที่มอบผ่าน สำนักงาน ก.พ.) และทุนฝึกอบรมนานาชาติที่จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวจากสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) จำนวน ๑๕ ราย โดยให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด (ยกเว้นทุนที่มอบผ่าน สำนักงาน ก.พ.) และทุนฝึกอบรมนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนตามลำดับที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นหลัก ประกอบกับความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน แล้วแต่กรณี

กรณียกเว้นซึ่งมีผลไม่อาจใช้บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ และหากมีผลการทดสอบอย่างเดียวกัน บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
 แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด/ส่วนกลาง
๑	นางสาวนันท์นิ พรหมมา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	จังหวัดระนอง
๒	นางสาวกิตติกา บุญมาไชย	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๓	นางสาวภัทธิตยา จิตพจน์	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่	ส่วนกลาง
๔	นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ	นักบริหารงานทั่วไป กลาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา	จังหวัดสงขลา
๕	นางสาวชนกพร หากันได้	เภสัชกรปฏิบัติการ	เทศบาลนครอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี
๖	นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์	อำนวยการสูง	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรัง	จังหวัดตรัง
๗	นายสถาพร โรจนรัตนพล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี
๘	นางสาวมนภัทร ลำพูน	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา
๙	นางสาวปิยวดี สว่างเดือน	นิติกรปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ปลายกลัด	จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๑๐	นางธัญทิพ อดมส์	นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระฆัง	จังหวัดสุรินทร์
๑๑	นายอดิگانต์ สิ้นสกลิตย์โรจน์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงงาม	จังหวัดสระบุรี
๑๒	นางลลนา แสงสุพรรณม์	ครูชำนาญการพิเศษ	เทศบาลเมืองชัยนาท	จังหวัดชัยนาท
๑๓	นางสาวกนกวรรณ บุญมาก	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี
๑๔	นายรชต ชัชวาลย์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองพญา	จังหวัดชลบุรี
๑๕	นายฐิรวิทย์ ทองคำ	นิติกรปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล พุดตาหลวง	จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ: เรียงลำดับรายชื่อตามระดับคะแนน